



**Seattle**  
Neighborhoods

## **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

TỪ SỞ PHỤ TRÁCH KHU DÂN CƯ SEATTLE (SEATTLE DEPARTMENT OF NEIGHBORHOODS)

### **ĐỂ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC:**

Liên hệ: Rebecca Frestedt, 206-684-0226; rebecca.frestedt@seattle.gov  
Susie Philipsen, 206-733-9283; susie.philipsen@seattle.gov

## **Hội Đồng Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế thông báo cuộc họp để xem xét Hướng Dẫn Thiết Kế đã được sửa đổi**

**SEATTLE** (Ngày 22 tháng 9 năm 2023) – Hội Đồng Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế sẽ họp vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023 lúc 4:30 chiều để xem xét bộ [Hướng Dẫn Thiết Kế Dự Thảo mới](#) cho [Khu Vực Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế \(International Special Review District, ISRD\)](#). Hướng Dẫn Thiết Kế là một bộ tiêu chuẩn thiết kế bao gồm hướng dẫn đề xuất cho những thay đổi và phát triển trong Khu Vực. Mục đích chính của Hướng Dẫn Thiết Kế ISRD là dùng làm công cụ để cộng đồng ủng hộ thiết kế chất lượng cao, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa và lịch sử của khu phố. Hướng Dẫn Thiết Kế nhằm mục đích sử dụng bởi nhiều người, bao gồm chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu bất động sản, thành viên cộng đồng, chuyên gia thiết kế, thành viên Hội Đồng ISRD, Thành Phố Seattle và các nhân viên cơ quan chính phủ khác.

Hướng Dẫn Thiết Kế ISRD đã được sửa đổi mở rộng dựa trên Hướng Dẫn Thiết Kế hiện tại để bao gồm hướng dẫn thiết kế cho các khu vực cụ thể trong Khu Phố Người Hoa-Khu Quốc Tế và hướng dẫn thiết kế bổ sung cho việc thay đổi tòa nhà và xây dựng mới. Hướng Dẫn Thiết Kế Dự Thảo đã được phát triển thông qua quy trình lập kế hoạch tập trung vào cộng đồng, do nhân viên Thành Phố chủ trì, phối hợp với các chuyên gia tư vấn từ Schemata Workshop và một nhóm làm việc gồm các thành viên cộng đồng.

Chương trình họp sẽ được ban hành và đăng lên trang web ISRD khoảng một tuần trước đó, cùng với thông tin chi tiết về cách tham gia và đăng ký cho phần chia sẻ ý kiến công chúng. Đây sẽ là một cuộc họp kết hợp, với khả năng tham gia trực tuyến thông qua WebEx hoặc trực tiếp, phù hợp với các cuộc họp thông thường của Hội Đồng ISRD. Phiên dịch đồng thời sang tiếng Quảng Đông và tiếng Việt sẽ được cung cấp thông qua WebEx. Chúng tôi mời công chúng nhận xét về hướng dẫn dự thảo. Các ý kiến nhận xét sẽ được chấp nhận bằng văn bản trước cuộc họp và/hoặc bằng lời nói tại cuộc họp, trong thời gian lấy Ý Kiến Công Chúng. Chúng tôi khuyến khích quý vị gửi ý kiến bằng văn bản trước cuộc họp để Hội Đồng có đủ thời gian xem xét.

ISRD là một trong tám khu vực lịch sử của Thành Phố Seattle. ISRD được thành lập vào năm 1973 để thúc đẩy và bảo tồn các đặc điểm văn hóa, kinh tế và lịch sử của khu phố, đặc biệt là những đặc điểm bắt nguồn từ di sản người Mỹ gốc Á. Để tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử và Khu Vực Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế, xin vui lòng truy cập [seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm/](http://seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm/).

###

*Khu Vực Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế được điều phối bởi [Chương Trình Bảo Tồn Lịch Sử](#) của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle.*